



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 หน้า 21 มูลค่าข่าว 461,736.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ว่าที่ดิไซเนอร์ นิสิต มศว คว่ำรางวัลชนะเลิศ โครงการแฟชั่นทักออกแบบหน้าใหม่



ชนิสิต แก้วเรือน มอปรรางวัลชนะเลิศให้แก่ วิภาวี ดำรงโภคิน นิสิต มศว โดยมีดิไซเนอร์แบรนด์ Tube Gallery เป็นโค้ช



ผู้ชนะเลิศพร้อมคณะชนะเลิศถ่ายภาพกับคอลเลกชันของตัวเอง

ให้ความสำคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อจุดประกายความคิด และปลูกฝังให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้มีแนวคิด รักโลกเสมอมา ล่าสุด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดการประกวด "Sustainable Designer's Project" โครงการประกวดแฟชั่นออกแบบหน้าใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักงานแฟชั่นแสดงศักยภาพการออกแบบผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาบุคลากรให้แก่อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย พร้อมตระหนัก ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ใช้ที่ ตามองข้ามกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้มีการตัดสินจากคณะกรรมการเมื่อเร็วๆ นี้ ที่เอเทรียม 2 ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ สำหรับผู้เข้ารอบทั้ง 5 คน ได้รับเกียรติจากดิไซเนอร์มากฝีมือจาก 5 แบรนด์ดังของไทย ร่วมเป็นโค้ชให้คำแนะนำ และภายหลังคณะกรรมการพิจารณาผลงานแนวคิด แรงบันดาลใจ รวมทั้งชมแฟชั่นโชว์ที่ดิไซเนอร์ต้นอุกใหม่ออกแบบจาก

วัตถุประสงค์ใช้รางวัลเป็นงานดีไซน์ขึ้นมา มาได้ผู้ชนะเลิศได้แก่ วิภาวี

ดำรงโภคิน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒกับผลงาน "Face of Denim" โดยมีศักดิ์สิทธิ์ ทิศทองสุภะ และ พิธิษฐ องนรังษิน ดีไซเนอร์แบรนด์ Tube Gallery เป็นโค้ช พร้อมได้นำผลงานร่วมถ่ายทอดชิ้นเซตกับคอลเลกชันชื่อดัง Harper's Bazaar Thailand, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อัครวิทย์ สุมาอยู่ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรม ม.ธรรมศาสตร์กับผลงานชื่อว่า "E-Waest" โดยมีโค้ชคือ พญัฎฐ์ พลภาณี ดีไซเนอร์แบรนด์ realistic

situation รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ธนาภม นิมิตธิ์อุฎการ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะมัณฑนศิลป์

น.คิดป่ากร กับผลงานชื่อว่า "Paradise" โดยมีโค้ชคือ ณัฎฐ์ มั่งคั่ง ดีไซเนอร์แบรนด์ Closet, รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ วันชาติ คิดฉลุๆ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปะและการออกแบบ ม.รังสิต กับผลงานที่นำ "เสื้อตัวเก่า" เพื่อลดการใช้ของใหม่ โดยมีโค้ชคือ ประภาภากร อึ้งกู่ยิง ดีไซเนอร์แบรนด์ Hook's และ อรุณจิต บัวกิม จบการศึกษามัธยมศึกษา และศิลปกรรม จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กับผลงาน "New Meaning Old Place" โดยมี เถลิงเกียรติ กติเกษมเลิศ ดีไซเนอร์แบรนด์ wonder



anatomie เป็นโค้ชในการออกแบบ

ผู้ชนะเลิศ ภาวิ ดำรงโกศล กับผลงาน “Face of Denim” นำ “ผ้ายีน” มาเป็นจุดเด่น โดยได้นำเศษผ้ายีนจากโรงงานที่ไม่ใช้แล้วมา ดีไซน์เป็นชุดชิ้นมาใหม่โดยนำมาผสมผสานกับ เสื้อผ้ามือสองด้วยการนำกระดุม กระเป๋จาก กางเกง กระโปรงที่ไม่ใช้แล้ว ที่มี ส่วนของสีฟ้า หรือยีน ซึ่งการนำ เศษผ้ายีนที่ทิ้งแล้วกลับมาใช้ใหม่ จะเป็นการลดขยะที่ย่อยสลายได้ ยากมาสร้างให้เกิดมูลค่า โดยการ ออกแบบคอลเลกชันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก ไออัน เบอรี่ ศิลปิน ชาวอังกฤษที่ออกแบบศิลปะหน้า คนลงบนผ้ายีน โดยนำความแตกต่างของเนื้อผ้า โทนสีของยีน มาตัด เย็บ ทำให้ชุดมีเดเยอร์ จนเกิดเป็น ภาพพอร์เทรตกลายเป็นเสื้อผ้ายีน ที่มีศิลปะหน้าคนบนเสื้อผ้า.



ผลงานชื่อว่า “Paradise”



ผลงานชื่อว่า “Mutation”

ผลงานชื่อว่า “New Meaning Old Place”



ผลงานชื่อว่า “E = Waest”